

แนวทางการทดสอบภาคปฏิบัติด้านการเดินอากาศเพื่อออกใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่ หรือขอรับการ
บันทึกศกัยทำการในช่วงเปลี่ยนผ่าน
(TCAR PEL Part FCL, ATCO and 66 Regulations Transition Period)

ด้วยสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ได้ประกาศข้อบังคับ กพท. ฉบับที่ 24 ว่าด้วยคุณสมบัติและสิทธิทำการของผู้ขออนุญาตเป็นผู้ประจำหน้าที่ และข้อบังคับ กพท. ฉบับที่ 25 ว่าด้วยคุณสมบัติและสิทธิทำการของผู้ขออนุญาตเป็นผู้ประจำหน้าที่นายช่างภาคพื้นดิน เพื่อเป็นการเตรียมการในการทดสอบความรู้ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ และออกใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่ ฝ่ายมาตรฐานสถาบันฝึกอบรมและผู้ประจำหน้าที่ (PEL) จึงได้ออกแนวทางการดำเนินการในช่วงเปลี่ยนผ่าน (TCAR PEL Regulations Transition Period) ดังต่อไปนี้

1. ผู้ที่ผ่านการทดสอบความรู้ภาคทฤษฎีครบทุกรายวิชาและมีความชำนาญครบถ้วน ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ขออนุญาตเป็นผู้ประจำหน้าที่ที่มีคุณสมบัติในเรื่องความรู้และความชำนาญตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับคณะกรรมการการบินพลเรือน (กปร.) ฉบับที่ 89 ว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ขออนุญาตเป็นผู้ประจำหน้าที่ และข้อบังคับ กปร. ฉบับที่ 77 ว่าด้วยคุณสมบัติและสิทธิทำการของผู้ขออนุญาตเป็นผู้ประจำหน้าที่ นายช่างภาคพื้นดินแล้ว สามารถยื่นคำขอเข้ารับการทดสอบความรู้ภาคปฏิบัติต่อสำนักงานพร้อมด้วยเอกสารหลักฐานแสดงความชำนาญ

2. ผู้ที่ผ่านการทดสอบความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จะต้องยื่นคำขอเพื่อออกใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่ หรือขอรับการบันทึกศกัย **ให้แล้วเสร็จ**ตามข้อกำหนด กพท. ฉบับที่ 15 ว่าด้วยการขอและการออกใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่ และการบันทึกศกัยในใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่ **ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2566** กพท. จะดำเนินการออกอนุญาตผู้ประจำหน้าที่และบันทึกศกัยในใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่ ตามข้อบังคับว่าด้วยคุณสมบัติของผู้ขออนุญาตเป็นผู้ประจำหน้าที่ที่มีคุณสมบัติในเรื่องความรู้และความชำนาญตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ กปร. ฉบับที่ 89 และ ฉบับที่ 77

3. ในกรณีที่ผู้ที่อยู่ในกระบวนการขอทดสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ รวมทั้งกระบวนการขอออกเพื่อออกใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่หรือขอรับการบันทึกศกัย ไม่แล้วเสร็จภายใน 1 ธันวาคม 2566 การออกใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่ ผู้ที่ขอจะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามข้อบังคับ กพท. ฉบับที่ 24 ว่าด้วยคุณสมบัติและสิทธิทำการของผู้ขออนุญาตเป็นผู้ประจำหน้าที่ และข้อบังคับ กพท. ฉบับที่ 25 ว่าด้วยคุณสมบัติและสิทธิทำการของผู้ขออนุญาตเป็นผู้ประจำหน้าที่นายช่างภาคพื้นดิน

ผู้จัดการฝ่ายมาตรฐานสถาบันฝึกอบรมและผู้ประจำหน้าที่
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2566